

ที่ อบ ๗๗๗๐๒ /ว ๑๑๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ชำระภาษี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น และที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเต็มใจในการมาเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการเสียภาษีประเภทต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงให้ความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับผู้ชำระภาษีภายในกำหนดทุกประเภท ประเภทละ ๕ ราย (ผู้ชำระภาษีลำดับที่ ๑-๕) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษีกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รวดเร็วขึ้น โดยจะมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องชมเชยผู้เสียภาษีที่ได้ความร่วมมือในการเสียภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป

ในการนี้ จึงขอความกรุณาท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตหมู่บ้านของท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล โสมะเกษตริณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

โทร.๐๖๑-๙๑๕๖๑๔๗ (วารินชำราบ ชนะกุล)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เรื่อง โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บในแต่ละปี งบประมาณเพิ่มขึ้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมทั่วถึง รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และระบบการให้บริการประชาชนผู้มาชำระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสร้างแรงจูงใจให้ยอมรับการเสียภาษีให้มากขึ้น เพื่อนำรายได้มาพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ชำระภาษีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น และที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเต็มใจในการมาเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการเสียภาษีประเภทต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงให้ความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับผู้ชำระภาษีภายในกำหนดทุกประเภท ประเภทละ ๕ ราย (ผู้ชำระภาษีลำดับที่ ๑-๕) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษีกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รวดเร็วขึ้น โดยจะมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องชมเชยผู้เสียภาษีที่ได้ความร่วมมือในการเสียภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป

จึงออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสกล โสมะเกษตริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง